

Số: /BC-UBND

Tân Yên, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết năm thứ nhất thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh và Kế hoạch số 109/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
(từ 14/6/2023 đến 15/6/2024)

Thực hiện Công văn số 1640/CAT-CSHS ngày 16/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Giang về việc báo cáo sơ kết năm thứ nhất thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh và Kế hoạch số 109/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc (từ 14/6/2023 đến 15/6/2024); UBND huyện Tân Yên báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC VÀ ĐÁNH BẠC

Huyện Tân Yên là huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích đất tự nhiên là 204 km². Phía Bắc giáp huyện Yên Thế và huyện Phú Bình, phía Đông giáp huyện Lạng Giang, phía Tây giáp huyện Hiệp Hòa, phía Nam giáp huyện Việt Yên và Thành phố Bắc Giang. Huyện Tân Yên bao gồm 22 xã, thị trấn, có tổng số dân là 177.265 người, trong đó có các dân tộc anh em đang chung sống, đa số là dân tộc Kinh (chiếm 99,4% tổng số dân tộc), hệ thống giao thông thuận lợi cùng với sự phát triển xã hội, hình thành các khu dân cư, cụm công nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống, kinh tế cho nhân dân. Bên cạnh đó mặt trái của các loại tội phạm cũng gia tăng, trong đó có tội phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Để ngăn ngừa tội phạm có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho cán bộ Đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về TTXH, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh không để tội phạm vi phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

II. KẾT QUẢ NĂM THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Đã xây dựng Kế hoạch số 98 ngày 04/7/2023 của UBND huyện Tân Yên

chỉ đạo các Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh và Kế hoạch số 109/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Hàng tháng giao ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc để các thành viên trong Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Lực lượng Công an từ huyện đến xã hàng năm đưa nội dung công tác tham mưu, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cờ bạc vào các đợt cao điểm, Nghị quyết kế hoạch để tập trung chỉ đạo triển khai, thường xuyên theo dõi báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện ở các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Trung Tâm VH-TT&TT và Đài truyền thanh phát 80 bài trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, 220 bài trên hệ thống Đài truyền thanh của các xã thị trấn, 105 bài trên các trang Fanpage, Trang thông tin điện tử về phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “cờ bạc” để người dân nâng cao nhận thức chủ động phòng tránh.

Chỉ đạo tổ chức phát động phong trào, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín dụng đen nói riêng nhất là trên địa bàn các xã, thị trấn tại các cơ quan đơn vị. Thiết lập đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm để quần chúng nhân dân kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động tội phạm cho các cơ quan chức năng.

Tăng cường xây dựng, duy trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này, đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân và hệ lụy của việc tham gia vào tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tổ chức triển khai có hiệu quả qua các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với các đặc điểm của từng lứa tuổi, đặc điểm từng vùng.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thông tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả; tổ chức thu thập, nắm bắt thông tin kịp thời, có dấu hiệu có liên quan đến tội phạm có tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại cộng đồng dân cư.

3. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Tiếp nhận phân loại, xử lý kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị

khởi tố về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc; điều tra, khám phá các vụ án tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, truy bắt đối tượng; thực hiện mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, trong đó có tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm và kiềm chế loại tội phạm này.

- Trong thời gian thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch Công an huyện Tân Yên kiểm tra, bắt giữ 15 vụ/83 đối tượng, trong đó:

+ Số vụ đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề: 03 vụ/18 đối tượng;

+ Số vụ đánh bạc dưới hình thức sử dụng công nghệ cao: 00 vụ.

- Kết quả xử lý:

+ Khởi tố: 05 vụ/21 bị can; (đánh bạc);

+ Xử phạt hành chính: 10 vụ/ 62 đối tượng;

+ Truy tố: 05 vụ/21 bị cáo; (đánh bạc);

+ Xét xử: 05 vụ/21 bị cáo; (đánh bạc).

Số đối tượng xử lý về hành vi làm vé xổ số giả: 00 đối tượng.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Nhận xét

-**Ưu điểm:** Đã đề ra những biện pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tổ chức đánh bạc và đánh bạc góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và UBMTTQ các xã thị trấn không để hoạt động tén dụng đen xảy ra. Lực lượng Công an huyện tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; qua đó góp phần đảm bảo công tác TTATXH trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

- **Khó khăn, tồn tại:**

Do nhận thức về pháp luật của người dân còn không đồng đều, dẫn đến còn xảy ra trường hợp tin theo lời của đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ làm giàu nhanh. Một số bộ phận lười lao động, không làm mà đòi có ăn, muốn nhanh giàu có.

Công tác nắm tình hình còn dừng lại ở mức độ bao quát, chưa đảm bảo được chiều sâu và trọng tâm, đặc biệt ở các khâu quản lý dẫn đến công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý vụ việc chưa đạt hiệu quả cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 16/CT-TTg trong thời gian tới, UBND huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo UBND các xã thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ

về các phương thức, thủ đoạn; hậu quả của tổ chức đánh bạc và đánh bạc để quần chúng nhân dân nắm được.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng có cách làm hay, tích cực phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thực hiện có hiệu quả đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; vận động cơ quan, đơn vị, khu dân cư chủ động phát hiện ngăn chặn các biểu hiện liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vận động nhân dân không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc, không cho vay, đòi nợ liên quan đến hoạt động đánh bạc để vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật về quy định của pháp luật.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động của cơ sở kinh doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra giám sát, ngăn chặn, xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, VKS nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện tiếp tục làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo không để lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội; chủ động điều tra xử lý các vụ án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc để xử lý nghiêm kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh và Kế hoạch số 109/KH-UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc (từ 14/6/2023 đến 15/6/2024) UBND huyện Tân Yên báo cáo Công an tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (PC02);
- Các phòng, ban đơn vị thuộc Huyện ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, DN TW trên địa bàn huyện;
- VKSND, TAND, chi Cục THADS huyện;
- Các Phòng, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, CAH (Đội CSHS).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Toàn